

Source :

มติชน

Date : 9 ต.ค. 2560

Page : 12

No: 60349198

รง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดโซลาร์รูฟ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าการศึกษาการเก็บค่าสำรองไฟฟ้า (แบ็กอัพ เรต) ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา คาดว่าจะเก็บกับผู้ผลิตรายใหญ่เป็นหลัก การศึกษานี้เป็นหนึ่งในแนวทางรองรับผลกระทบกับระบบสำรองไฟฟ้าของประเทศ เพราะหากพลังงานทดแทนภาพรวมเข้ามาในระดับหมื่นเมกะวัตต์จะกระทบต่อระบบสำรองทันที ได้รับการแจ้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเอสพีพีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าขายไฟลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่โรงงานบางส่วนเริ่มหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟที่อปผลิตไฟใช้เองมากขึ้นเพราะต้นทุนต่ำจนคุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มขยายตัวมากขึ้น

“ปี 2561 แนวโน้มพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟที่อปผลิตเองใช้เองคาดว่าจะขยายตัวมากขึ้นอีกต่อเนื่อง เพราะเริ่มคุ้มต้นทุนการผลิต ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตยังอยู่หลักพันเมกะวัตต์ แต่หากหลักหมื่นเมกะวัตต์จะเป็นปัญหามาก เพราะช่วงที่โซลาร์ผลิตไม่ได้ อาทิ ฝนตก แดดน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ต้องมีสำรองเครื่องไว้เพื่อผลิตทดแทน” นายวีระพลกล่าว

นายวีระพลกล่าวว่า สำหรับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟที่อปเสร์นั้นคงจะต้องรอความชัดเจนจากนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะเปิดรับซื้อในอัตราเท่าใดและปริมาณเท่าใดอย่างไรก็ตาม หากรัฐไม่ส่งเสริมแต่ทิศทางด้านทุนการผลิตโซลาร์รูฟที่อปถูกลง การผลิตดังกล่าว

ขยายตัวแน่นอน แต่หากรัฐจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้เข้าระบบ ระดับราคา 1 บาทต่อหน่วยน่าจะดำเนินการได้ แต่ต้องอยู่ที่นโยบายรัฐจะตัดสินใจอย่างไร

นายวีระพลกล่าวว่า ด้านความคืบหน้าการเปิดให้เอกชนรายอื่นนอกเหนือจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยื่นเสนอเป็นผู้จัดหาและคำสั่งก๊าซธรรมชาติ (ชิปเปอร์) เพื่อนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 1.5 ล้านตันในส่วนของคลัง ปตท.ระยะที่ 1 ส่วนขยายจาก 10 ล้านตันต่อปี เป็น 11.5 ล้านตันต่อปี ล่าสุดกลุ่มกัลฟ์ได้ยื่นเสนอขอเป็นชิปเปอร์ แต่ กกพ.ไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เพราะการเป็นชิปเปอร์ได้จะต้องมีลูกค้าชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเดิม แต่ปรากฏว่ากลุ่มกัลฟ์ไม่มีลูกค้าชัดเจน และยังพบว่ามิสัญญานำเข้าแอลเอ็นจีกับ ปตท. อยู่แล้ว ซึ่งรัฐไม่สามารถไปเจรจายกเลิกสัญญาให้ได้ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีเพียงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับการพิจารณา นอกจาก ปตท.

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ได้มีการหารือแนวทางการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟที่อปเสร์ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้แล้วเป็นหลัก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำร่องเปิดให้เอกชนร่วมโครงการจำนวน 100 เมกะวัตต์ แต่ไม่ได้รับซื้อไฟเข้าระบบ พบว่ามีผู้ยื่นเพียง 32 เมกะวัตต์ และจากการตรวจสอบผลิตจริงแค่ 5.5 เมกะวัตต์ที่ประชุม กบง.จึงหาข้อยุติไม่ได้เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น